
บันทึกรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันศุกร์ท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรา้งนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

__________________________ 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายสมศักดิ ์  กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๒. นายสะอาด   คำผาลา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

๓. นายสมพงษ์   มหาโยธี   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๔. นายสมร   ปาทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายพิธยา   ถามะพันธ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 

๖. นายประสาท   เสือสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 
 ๗. นายประยูร   แสนปาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
 ๘. นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
 ๙. นายมานัด   โชคบัณฑิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
 ๑๐. นายวิรัตน์   เนื้อทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
 ๑๑. นายเดือน   จันทบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ 
 ๑๒. นายสุรศักดิ์   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ 
 ๑๓. นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ 
 ๑๔. นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสังทอง   ประจวบสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ 
๒. นางสาวพิมพ์สุดา   บุญหาญ(ลา)         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายจันทร์ดี   เอกศรี  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา คนที่ ๑ 
 ๒. นายวิไลศักดิ์   สารคณา ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา คนที่ ๒ 
 ๓. นายชัยศรี   แพงโคตร  ตำแหน่ง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๔. นายปุญพัฒน์   ชูแก้ว  ตำแหน่ง  รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.สร้างนกทา 

๕. นายพีรวัส   ภูหมั่นเพียร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๖. สิบเอกเกียรติกูล   มาตขาว ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๗. นางธัญญารัตน์   ปาทอง ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘.๓๐ น. 
นายสมพงษ์   มหาโยธี  เรียน ท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติฯ,  หัวหน้า 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนราชการและเจา้หน้าที่ทุกท่าน กระผมนายสมพงษ์  มหาโยธี ตำแหน่ง เลขานุการ 

สภา อบต.สร้างนกทา ผมได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกฯ แล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ   
จำนวน ๑๔ ท่าน ลำดับต่อไปผมขอเชิญ นายสมศักดิ์    กองจันทร์  “ประธานสภา”  
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.สร้างนกทา   

/สมัยวิสามญัฯ... 



- ๒ - 
 

 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 
ขอเรียนเชิญครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เรียน ท่านรองประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, หัวหน้า
ประธานสภาฯ  ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน  วันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัย 

วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยเริ่ม 
ประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสภาฯ ดำเนินการเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ผมขอตรวจสอบจำนวนสมาชิกฯผู้เข้ารว่มประชุมอีกครั้ง จากการ 
ตรวจสอบแล้วมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๔ ท่าน ต่อไป ผมขอเปิดการ 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์   เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่จะแจ้งเพื่อทราบ  
ประธานสภาฯ 
นายจันทร์ดี   เอกศรี  เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติฯ,  ท่านรอง 
รองนายก อบต.  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ผมนายจันทร์ดี   เอกศร ี

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ฯ  ผมขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาฯ ทุกๆ ท่าน และเจ้าหน้าที่  
ร่วมงาน พิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพระครูอุดมธรรมวัตร ดร. ในวันอาทิตย์ที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว   
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ ตามที่เจ้าหน้าที่และท่านเลขา 
ประธานสภาฯ  สภาฯ ได้แจกเอกสารให้สมาชิกทกุท่านได้ตรวจสอบแล้วในเบื้องต้น   หากตรวจสอบ 

พบมีข้อความหรือข้อมูลตกหล่นท่านสามารถแจ้งหรือเพิ่มเติมได้  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมตทิี่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗  

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด     จำนวน    ๑๔    ท่าน 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน    ๑๔ เสียง 
ไม่รับรอง       จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง         จำนวน     - คน 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
   - ไม่มี – 

/ระเบียบวาระที่ ๕... 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  ๕.๑ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรม 
ประธานสภาฯ  และการโยธางานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณู 

ปการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบ 
แปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๒๕    
โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน หมวด 
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ    ประเภทอุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ  
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- 
บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญ นายจันทร์ดี   เอกศรี ตำแหน่ง  รองนายก อบต.ฯ ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  ในเรื่องญัตติฯ ดังกล่าว ขอเชิญครับ 
นายจันทร์ดี เอกศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
รองนายก อบต.ฯ ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ 

๕.๑ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธางานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ ตามแบบแปลน
ที่ อบต.สร้างนกทากำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๒๕  

โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกจิ ประเภทอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อำนาจเจรญิ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ จำนวนเงิน 
๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์   มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืสอบถามอีกไหมครับ     ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ข้อ ๕.๑  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗    แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานก่อสร้าง ผมขอมตทิี่ประชุมครบั 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๔ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๔ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     - คน  

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติม อีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ   
นายสะอาด คำผาลา  เรียน ท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติฯ, ท่านรอง 
รองประธานสภาฯ ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

ผมขอสอบถามงานคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.ฯ) ในหมู่ที่ ๑๕  เมื่อไหร่จะไป 
/ดำเนินการฯ... 



- ๔ - 
 

ดำเนินการให้ ในเรื่องของการประมาณการ เอกสารทุกอย่างก็มีครบหมดแล้ว ตอนนี ้
ก็ผ่านมา ๒ ปีแล้ว จึงอยากฝากให้ทางคณะผู้บริหารฯ ไปรีบดำเนินการให้ด้วยครับ 

นายจันทร์ดี เอกศรี  เรียน ท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติฯ, ท่านรอง 
รองนายก อบต.ฯ ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

ในเรื่อง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.ฯ) หมู่ที่ ๑๕ กำลังหาผู้รับจ้างมาทำ
สัญญาอยู่ครับ และผมขอสอบถามท่านประธานสภาฯ การเปิดประชุมวิสามัญในครั้ง
นี้เราจะเปิดประชุมวิสามัญต่อเลยไหมครับ เพราะว่าประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
สร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์  เรียนคณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน
ประธานสภาฯ  ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

ตามที่ท่านจันทร์ดี   เอกศรี ตำแหน่ง รองนายกฯ สอบถามการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถประชุมต่อได้ครับ  

นางนงเยาว์ วงษ์พินิจ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๕  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

ขอสอบถามเรื่อง การซ่อมแซ่มไฟฟ้าภายในหมู่บ้านต้องแจ้งกี่ครั้งค่ะ ช่างถึง
จะออกไปซ่อมไฟฟ้าให้ค่ะ 

นายฐิติพันธ์ แสนสมัครธนพร เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๖  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

เรื่อง การเขียนคำร้องขอให้ไปซ่อมไฟฟ้า ผมก็เขียนหลายรอบแล้วทางกอง
ช่างฯ ก็ยังไม่ไปดำเนินการซ่อมแซมให้เลย 

นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว  เรียน ท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติฯ,  หัวหน้า 
รองปลัดฯ รษก.ฯ ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ปลัด อบต.ฯ   ในเรื่องการออกไปซ่อมแซมไฟฟ้า ผมจะขอไปดูหนังสือคำร้องที่ท่านสมาชิก 

เขียนมาก่อน และต้องดูว่าทางกองช่างฯ ได้ลงพื้นที่และไปซ่อมไฟฟ้าจริงไหม 
นายสุรศักดิ์ บุญหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๓  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

ผมขอให้ทางคณะผู้บริหารฯ หยุดเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ำประปาโซล่าเซลล์
หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะว่าปัจจุบันนี้มีจำนวนเยอะแล้ว และได้ยินว่าตอนนี้
ทางคณะผู้บริหารฯ จะเอาโครงการขุดเจาบ่อน้ำประปาเข้ามาอีกครับ 

นายฐิติพันธ์ แสนสมัครธนพร เรียนท่านประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหารฯ,  สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่านรอง 
ส.อบต.ม.๑๖  ปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

ในเรื่องของโครงการขุดเจาะบ่อน้ำประปาโซล่าเซลล ์ผมขอรายละเอียดด้วย
ครับ 

นายจันทร์ดี   เอกศรี  ในรายละเอียดเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ำประปาโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)   
รองนายก อบต.ฯ ของ อบต.สรา้งนกทา ท่านสามารถไปสอบถามหรือดูข้อมลูได้กับทางกองช่างฯ ได้เลย 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

/ลงช่ือฯ... 



- ๕ - 
 
 
 

 
(ลงช่ือ)...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

    ( นายสมพงษ์   มหาโยธี ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
( )   ถูกต้อง 
( )   ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก.................................................................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายประยูร   แสนปาง ) 

 ส.อบต.ม.๗ 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายสุรศักดิ์   บุญหาญ ) 
    ส.อบต.ม.๑๓ 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
( นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ) 
    ส.อบต.ม.๑๖ 
 

 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ในการประชุมสภาสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา   สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

 
 
 

     (ลงช่ือ)     
   ( นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

 


